

**มติการประชุม**  
**คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ**  
**ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑**  
**วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุม ๖๐๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ระเบียบวาระที่ ๑**      **เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒**      **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้  
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๓๓ จากคำว่า “ และหน่วยงานอื่น” เป็น “หรือหน่วยงานอื่น”  
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒๒ จากคำว่า “และหน่วยงานอื่น” เป็น “หรือหน่วยงานอื่น”

**ระเบียบวาระที่ ๓**      **เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา**

**โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลตำบลบ้านกรวด  
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์**

**ความเห็นที่ประชุม**

เทศบาลตำบลบ้านกรวดต้องทบทวน แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดโครงการให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

๑. การออกแบบท่อรวบรวมน้ำชะขยะ บริเวณรอยต่อของท่อรวบรวมน้ำชะขยะควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อป้องกันการแตกของท่อบริเวณรอยต่อ

๒. ทบทวนการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ) ซึ่งคณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำชะขยะที่เกิดขึ้น

๓. เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ. ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๑๐ ข้อความเดิม “โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ ขน

ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ” แก่ไขเป็น “โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และกำจัดตามที่กำหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัติ”

๔. เพิ่มเติมสถานที่อาคารสำหรับเก็บของเสียอันตรายไว้นใน บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลตำบลบ้านกรวด

#### **มติที่ประชุม**

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานกับเทศบาลตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อคิดเห็น คณะอนุกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งมติคณะกรรมการ และให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

#### **ระเบียบวาระที่ ๔**

#### **เรื่องเพื่อพิจารณา**

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดำเนินการโดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

#### **มติที่ประชุม**

ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง หากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบลห้วยม่วง มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และปรับแก้ไขรายละเอียดตามประเด็นความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

#### **ระเบียบวาระที่ ๕**

#### **เรื่องอื่นๆ**

**การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑**

ประธานคณะกรรมการ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.